

TIỀN HẢI

Tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Để bảo vệ 10.114ha lúa xuân sinh trưởng tốt, huyện Tiền Hải đang đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân chủ động phòng, trừ trước nguy cơ sâu bệnh phát sinh trên diện rộng.

Tại cánh đồng thôn Diêm Trì, xã Tây Phong, ông Phí Đức Thuận cho biết: Hiện nay tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, rầy các loại đang nở rộ. Vụ xuân năm nay gia đình tôi cấy 1,2 mẫu gồm các giống BC15, lúa Nhật... Đầu vụ, tôi được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật của HTX tổ chức, đã có thêm kiến thức chăm sóc lúa xuân, cách nhận biết sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ sâu bệnh trên diện tích lúa xuân. Theo khuyến cáo của HTX, tôi chủ động kiểm tra đồng ruộng thấy mật độ rầy đến ngưỡng phải phòng, trừ, do

đó đã mua thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở cơ sở uy tín để phun bảo vệ lúa xuân đang trong giai đoạn thời kỳ đầu làm đòng.

Không chỉ có Tây Phong, các địa phương trong huyện cũng đã chủ động thăm đồng, dự báo tình hình sâu bệnh, tuyên truyền đến nông dân diễn biến của sâu bệnh hiện nay. Ông Trần Văn Toàn, thôn Bắc Trạch 1, xã Văn Trường cho biết: Để hạn chế các loại sâu bệnh phát sinh trên 4 sào lúa xuân của gia đình, tôi thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là những diện tích cấy giống lúa hay nhiễm sâu bệnh. Xác định rõ mật độ sâu bệnh, từ đó có biện pháp phun thuốc BVTV phòng, trừ kịp thời, hiệu quả, bảo vệ an toàn cho diện tích lúa xuân từ nay đến cuối vụ.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trước diễn biến của sâu bệnh gây hại lúa xuân, Tiền Hải đã tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, trừ sâu bệnh tại các địa phương. Tích cực tuyên truyền đến nông dân không được chủ quan, lơ là trước diễn biến thời tiết giao mùa rất thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh trên diện rộng. Trong đó, rầy non đang nở rộ với mật độ trung bình 300 - 700 con/m², nơi cao 1.000 - 3.000 con/m², cục bộ 5.000 - 7.000 con/m². Với mỗi loại sâu bệnh và thời điểm giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, huyện đều có những khuyến cáo riêng. Yêu cầu Trạm Bảo vệ thực vật năm bắt tình hình thực tế để ra thông báo hướng dẫn nông dân cách phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, nhất là



Nông dân Tiền Hải tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

đối với các diện tích đến ngưỡng phòng, trừ. Tập trung tuyên truyền hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức phòng, trừ rầy cho 100% diện tích lúa xuân. Trong công tác phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân hiện nay, chính quyền, HTX đã tăng cường tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, trong đó đặc biệt lưu ý đến khâu chăm bón cho

lúa trong giai đoạn lúa làm đòng khi thời tiết độ ẩm cao thường phát sinh sâu bệnh. Các địa phương phối hợp với ngành chuyên môn của tỉnh, huyện tích cực bám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình phát sinh, phát triển của sâu bệnh để công tác chỉ đạo đúng thực tế. Chỉ đạo các địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp trên tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV trên địa

bàn, không để tình trạng bán thuốc BVTV giả, kém chất lượng lưu thông trên địa bàn, nhất là thời kỳ cao điểm phòng, trừ sâu bệnh. Đài truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin về một số sâu bệnh thông thường phát sinh trong giai đoạn lúa làm đòng để bà con nông dân nắm bắt, chủ động trong việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, bảo đảm cho cây lúa phát triển an toàn từ nay đến cuối vụ.

THÀNH PHỐ Đơn thư khiếu nại, kiến nghị tập trung lĩnh vực đất đai

Thời gian qua, công tác tiếp nhận, phân loại xử lý và phối hợp trong giải quyết đơn thư của thành phố Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã tập trung rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, những vụ việc còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, tồn tại từ nhiều năm trước để chủ động giải quyết, bảo đảm trình tự, thẩm quyền quy định. Quý I/2019, thành phố đã tổ chức tiếp 110 lần, với 6 vụ việc, 184 lượt người tại bộ phận tiếp công dân. Tiếp nhận 155 đơn, trong đó 46 đơn không đủ điều kiện xử lý; thụ lý 2 đơn khiếu nại, hướng dẫn 5 đơn khiếu nại; chuyển 1 đơn tố cáo; chỉ đạo các đơn vị giải quyết 101 đơn kiến nghị phản ánh. Nội dung đơn thư chủ yếu về tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Thời gian tới, thành phố tiếp tục duy trì nền nếp tiếp công dân; tập trung phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở...

ĐÔNG HƯNG Phụ nữ 28 xã “cấy lúa gây quỹ”

Đến nay, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) 28 xã của huyện Đông Hưng thực hiện hiệu quả mô hình “cấy lúa gây quỹ” với tổng diện tích 22,4 mẫu.

Các địa phương đã hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sử dụng phân bón, cách chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh cho lúa nhằm giúp các cơ sở hội nhân rộng mô hình. Kinh phí sau khi thu hoạch lúa nhập vào quỹ hội. Thông qua mô hình “cấy lúa gây quỹ”, tổ chức hội có thêm nguồn kinh phí giúp đỡ chị em khó khăn và tổ chức được nhiều hoạt động cho hội viên tham gia, đồng thời hạn chế ruộng bỏ hoang trên địa bàn.



Phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa cấy gây quỹ.

TÂY TIẾN 4 thôn có bệnh dịch tả lợn châu Phi

Tính đến ngày 19/4, trên địa bàn xã Tây Tiến (Tiền Hải) bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên 4 thôn tại 32 hộ chăn nuôi với số lượng 83 con, trọng lượng 3.000kg. Tây Tiến đã triển khai đồng bộ các biện pháp để nhanh chóng khống chế, xử lý triệt để điểm dịch, không để lây lan ra diện rộng như: tiến hành ngay việc tiêu hủy và tiêu độc, khử trùng xung quanh điểm dịch. Đã phun 100kg hóa chất, rắc 5 tấn vôi bột tại các vùng chăn nuôi, điểm đường giao thông... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tránh tình trạng giấu dịch, buôn bán giết mổ lợn bị dịch bệnh. Nghiêm túc thực hiện thống kê, xác định để lập danh sách hỗ trợ đền bù cho các hộ gia đình bị thiệt hại.

HỒNG HẠNH

Thông thường được mùa mới rớt giá, thế nhưng ở vụ hè này hàng chục héct-a dưa hồng của nông dân xã Minh Quang (Vũ Thu) đang phải đối mặt với tình trạng mất mùa vẫn rớt giá. Sau bao vất vả vun trồng, chăm sóc, nông dân nơi đây đành “đắng lòng” vì một vụ dưa thất bại.

Đang là thời điểm thu hoạch dưa hồng rõ nhưng cánh đồng thôn Trục Nho không nhộn nhịp như mọi năm. Trên ven đường liên xã, một dãy dài nông dân trong thôn ngồi bán dưa hồng, dưa chuột, nhưng người bán nhiều hơn người mua. Ông Nguyễn Duy Hoàng cho biết, hầu hết các gia đình trong thôn đều trồng dưa hồng, trung bình mỗi hộ trồng từ 2 - 3 sào, có gia đình trồng gần 1 mẫu dưa hồng. Gia đình ông trồng 2 sào, hiện bắt đầu cho thu hoạch rộ. Năm nay, do thời tiết đầu vụ nắng, đến khi dưa bắt đầu

MINH QUANG Dưa hồng không cho “màu hồng”



Nông dân Minh Quang thu hoạch dưa hồng.

chỉ còn 4.000 đồng/kg, giảm khoảng 50% so với các năm. Trồng dưa hồng vụ hè, nếu thuận lợi, được mùa và giá bán ổn định, có nhiều năm gia đình tôi thu về 6 triệu đồng/sào, trung bình mọi năm thu từ 3,5 - 4 triệu đồng/sào, tuy nhiên năm nay vừa mất mùa vừa

rớt giá, gia đình tôi chỉ thu được hơn 2 triệu đồng/sào. Các hộ trồng dưa hồng khác như ông Thi, ông Nghênh, bà Yến, ông Toàn... cũng bị giảm hẳn thu nhập như vậy, nhìn chung vụ sản xuất dưa hồng năm nay thất bại.

Trên cánh đồng thôn La Nguyễn, từ sáng sớm,

nông dân tập trung thu hoạch dưa. Tâm lý ngóng chờ thương lái đến tiêu thụ dưa khiến bà con không ít lần thất vọng, hụt hẫng khi nhận ra không phải khách mua dưa. Vừa cắt dưa, bà Trần Thị Thoa vừa chia sẻ: Thửa ruộng 2 sào cánh thì

cũng trồng dưa hồng. Vụ xuân hè năm ngoái, dưa hồng sai quả, gia đình thu hoạch trong 1 tháng mới hết quả, tổng thu được 12 triệu đồng; thế nhưng năm nay mới thu được 10 ngày, được 6 triệu đồng thì đã thấy dưa hồng cơ bản hết quả. Không chỉ năng suất kém, giá bán thấp hơn mà khâu tiêu thụ khó khăn hơn, ít thương lái thu mua nên phải bán lẻ vất vả hơn. Ngay cạnh gia đình bà Thoa, ruộng dưa 1,3 sào của gia đình bà Phạm Thị Bình dù mới thu hoạch được 2, 3 lượt nhưng cây dưa đã héo úa, chết dày. Bà Bình cho biết: Tính toàn bộ lượng dưa từ nay đến cuối vụ ước tính gia đình tôi chỉ thu được khoảng 2 - 2,3 triệu đồng/sào, hiệu quả chưa bằng 1/2 năm ngoái.

Ông Phạm Văn Ngải, Giám đốc HTXNN xã Minh Quang cho biết: Nếu cách đây khoảng 10 năm, cả xã chỉ có vài hộ trồng dưa hồng vụ xuân hè thì đến nay Minh Quang có hơn 50ha dưa vụ xuân hè các loại, chủ lực là dưa hồng, tập trung nhiều ở thôn Trục Nho và thôn La Nguyễn. So với nhiều loại cây trồng khác thì dưa hồng dễ trồng, chăm sóc, nhanh cho thu hoạch và cho hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy nhiên, diện

tích dưa hồng được mở rộng khá ở ạt, trong khi đó thị trường tiêu thụ sản phẩm hạn chế, 100% diện tích dưa hồng được tiêu thụ tại chợ nhỏ lẻ hoặc thông qua thương lái mua tại ruộng nên giá cả không ổn định và thường bị ép giá. Năm nay, dưa hồng phải cạnh tranh với nhiều loại hoa quả khác trên thị trường như dưa, dưa hấu, cam... cũng đang có giá bán rất rẻ khiến dưa hồng càng khó bán và rớt giá, giá bán chỉ bằng 50% so với các năm trước. Năng suất dưa hồng giảm do điều kiện thời tiết năm nay có mưa phùn, mưa rào nhiều vào giai đoạn cây ra quả, không thuận cho cây sinh trưởng, phát triển, cây ít quả và mẫu mã quả xấu hơn mọi năm. Nếu các vụ xuân hè trước nông dân địa phương thu về từ 4 - 5 triệu đồng/sào, nhiều hộ đạt từ 6 - 7 triệu đồng/sào dưa hồng thì năm nay bà con chỉ thu được từ 2 - 3 triệu đồng/sào. Để bù lại vụ dưa hồng thất bại, chúng tôi đang tuyên truyền, vận động bà con tranh thủ thời gian tiến hành thu hoạch nốt dưa hồng và vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị trồng cây dưa lê hè sớm, tranh thủ thị trường đầu vụ, giá trị dưa lê sẽ cao hơn.

QUỲNH LƯU

Điểm tựa cho hội viên phát triển

Với rất nhiều hoạt động hướng đến hỗ trợ hội viên phát triển bền vững, Hội Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) huyện Quỳnh Phụ đang tạo ra sức hút các doanh nhân tham gia và trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn.

Được thành lập từ năm 2010 với 20 hội viên, đến nay Hội Doanh nghiệp và Cơ sở SXKD huyện Quỳnh Phụ đã có 82 hội viên; trong đó có 12 hội viên là chủ cơ sở SXKD. Điều hấp dẫn các doanh nhân tham gia sinh hoạt chính là Hội tổ chức rất nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ quản lý, phát triển doanh nghiệp, cơ sở SXKD ngày càng lớn mạnh đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong thời kỳ hội nhập. Ông Nguyễn Quang Tiếp, Chủ tịch Hội cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 326 doanh nghiệp và hàng trăm cơ sở SXKD có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Hầu hết hội viên đều yếu về quản lý, điều hành doanh nghiệp, cơ sở SXKD và nhận thức

pháp luật trong các lĩnh vực: đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế... Đây chính là rào cản khiến cho không ít doanh nghiệp, cơ sở SXKD khó tồn tại, phát triển trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt.

Xác định được điều đó, thời gian qua, Hội Doanh nghiệp và Cơ sở SXKD huyện Quỳnh Phụ tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các hội viên. Hội đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chi cục Thuế, Phòng Tư pháp, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến những chính sách, quy định mới của nhà nước liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở SXKD. Nhờ đó, các

hội viên đã nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết pháp luật tạo nền tảng cơ bản giúp doanh nghiệp, cơ sở SXKD hoạt động đúng pháp luật, tránh xảy ra vi phạm, tranh chấp dẫn tới thiệt hại về uy tín, thương hiệu, tài sản, thậm chí ảnh hưởng đến đời sống cá nhân. Không chỉ có vậy, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng quý, Hội tổ chức cho các hội viên chia sẻ kinh nghiệm với nhau và đi tham quan học hỏi kỹ năng quản trị doanh nghiệp ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bắc Á, xã Quỳnh Giao chia sẻ: Qua các buổi tập huấn, tham quan, kiến thức pháp luật về thương mại của các hội viên được nâng lên giúp

cho hội viên yên tâm đầu tư phát triển doanh nghiệp, tự tin, quyết đoán hơn trong điều hành hoạt động SXKD.

Để hỗ trợ doanh nghiệp hội viên mở rộng thị trường, thời gian qua, Hội Doanh nghiệp và Cơ sở SXKD huyện Quỳnh Phụ tích cực trao đổi thông tin, vận động hội viên tham gia các hội chợ quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại ở trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, Hội vận động hội viên liên kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của nhau. Hội có 5 nhóm hội viên hoạt động theo ngành nghề gồm: xây dựng cơ bản, sản xuất cơ khí, sản xuất may mặc, kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ. Ngoài hội viên trong các nhóm chủ động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

của nhau, Hội cũng chia sẻ thông tin để các hội viên trong nhóm khác nắm bắt, tương hỗ nhau cùng phát triển. Ví như, hội viên ngành ngân hàng hỗ trợ thủ tục vay vốn, hội viên ngành viễn thông hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ thông tin, thương mại điện tử... cho các doanh nghiệp hội viên khác trong Hội. Từ sự liên kết trong SXKD, bên cạnh mang lại thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở SXKD mà còn hạn chế tình trạng cạnh tranh nội bộ không lành mạnh, nhất là về tranh giành thị trường và nguồn nhân lực góp phần xây dựng văn hóa SXKD, văn hóa doanh nhân cho các hội viên.

Ông Nguyễn Quang Tiếp cho biết thêm: Cùng với hỗ trợ trực tiếp cho các hội viên phát triển SXKD, Hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Mỗi năm, các hội viên ủng hộ từ 1.000 - 2.000 suất quà tết, trị giá hơn 300 triệu đồng tặng hội nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2018, Hội

vận động hội viên và doanh nghiệp ở ngoài huyện ủng hộ trên 400 triệu đồng hỗ trợ huyện tổ chức bắn pháo hoa đón xuân Kỷ Hợi 2019; các hội viên còn ủng hộ 500 triệu đồng xây dựng tượng đài Trần Quốc Tuấn tại đền A Sào, xã An Thái (Quỳnh Phụ). Những hoạt động này vừa góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh

nhân, vừa quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp, cơ sở SXKD. Bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cùng với vai trò là cầu nối thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, cơ sở SXKD tới chính quyền các cấp để vào cuộc kịp thời tháo gỡ, Hội Doanh nghiệp và Cơ sở

SXKD huyện Quỳnh Phụ đã giúp các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong huyện hoạt động hiệu quả, ổn định. Đây cũng là lực lượng nòng cốt giải quyết việc làm cho hàng vạn người lao động, đóng góp nhiều cho ngân sách địa phương, góp phần xây dựng Quỳnh Phụ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

KHẮC DUẤN



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ).